



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้าง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ได้มีประกาศ เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้างฯ ดังกล่าวขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ได้เสร็จสิ้นและได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ตามข้อ ๔ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๗ รวมทั้งเงื่อนไขในการรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ตามที่ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ได้แจ้งไว้ในใบสมัครแล้ว ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิสมัครรับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในสังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง จำนวน ๒ ราย ดังนี้

ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๑	นางสาวสุภาภรณ์ สุตะภักดิ์	
๒	๐๐๒	นางสาวพรรณนภร นันตะบุตร	

ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เข้ารับการ

- สอบข้อเขียนในวันอังคาร ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ดังนี้

- เวลา ๑๓.๐๐ น - ๑๔.๐๐ น. สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
- เวลา ๑๔.๑๐ น. - ๑๕.๑๐ น. สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)
- เวลา ๑๕.๓๐ น. เป็นต้นไปจนถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. หรือจนกว่าจะหมดผู้สอบสัมภาษณ์ สอบความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (ภาค ค)

หมายเหตุ

กรณีที่ผู้เข้าสอบไปถึงห้องสอบหลังจากที่ได้เริ่มสอบวิชาใดไปแล้ว ๓๐ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบในวิชานั้น

/ทั้งนี้ การตรวจสอบ...

ทั้งนี้ การตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร และการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรข้างต้น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ได้ตรวจและประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครฯ ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปของพนักงานจ้าง และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้าง ดังนั้น หากปรากฏว่าภายหลังผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร รายใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรร ฯ หรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรที่ ก.อบต. มิได้รับการรับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศ จะถือว่าผู้สมัคร ฯ รายนั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร

สำหรับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรภายหลังวันเปิดรับสมัครไว้แล้ว แต่ไม่มีชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ฯ ตามประกาศนี้ ถ้ายืนยันว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ฯ หรือเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปของพนักงานจ้าง และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรร ฯ โปรดนำหลักฐานไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวัน และเวลาราชการ หากปรากฏว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง จะประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เพิ่มเติมต่อไป ถ้าไม่ดำเนินการภายในกำหนดดังกล่าวจะไม่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรในครั้งนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(ลงชื่อ)

(นายประกิจ บุญพรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง